
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว สมัยสามญั สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันที่  ๕  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม อบต.หนองมะนาว  

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจันทร์  ชื่นใจ ประธานสภา  อบต. จันทร์  ชื่นใจ  

๒ นายผ่อน  เบี้ยกลาง รองประธานสภา อบต. ผ่อน  เบี้ยกลาง  

๓ นายสนิท  ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ สนิท  ยิ่งนอก  

๔ นายค าไพ  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ค าไพ  กองเกิด  

๕ นางจันจิรา  พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ จันจิรา  พรมกระโทก  

๖ นางส าเภา  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ส าเภา  กองเกิด  

๗ นายชรัน  จันภิรมย ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ชรัน  จันภิรมย์  

๘ นายสวัสดิ์  สิลาธลุี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ สวัสดิ์  สิลาธุลี  

๙ นางวิภา  เสนาคลัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ วิภา  เสนาคลัง  

๑๐ นายริม  นิยมชื่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ ริม  นิยมชื่น  

๑๑ นายไศล  อินทร์ปลัด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ ไศล  อินทร์ปลัด  

๑๒ นางสมจิตต์  ค าชาลี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ สมจิตต์  ค าชาลี  

๑๓ นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ สมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง  

๑๔ นายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ อุทัย  เงื่อนกลาง  

๑๔ นางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕ วงเดือน  ศรีพลกรัง  

๑๖ นายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖ ฉัตรณรงค์  ชินนอก  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจ านงค์  เบี้ยกลาง นายก  อบต.หนองมะนาว จ านงค์  เบี้ยกลาง  
๒ นายผุสดี  พลค ามาก รองนายก อบต.ฯ ผุสดี  พลค ามาก  
๓ นายไพศาล  เทพมง รองนายก อบต.ฯ ไพศาล  เทพมง  
๔ นายนิยม  ชัยชนะแสง เลขานุการนายก อบต.ฯ นิยม  ชัยชนะแสง  
๕ นางจันทร์เพ็ญรักษ์สุจริต รองปลัด อบต.หนองมะนาว จันทร์เพ็ญ  รักษ์สุจริต  
๖ นายบุญจันทร์  ไกรนอก หัวหน้าส านักปลัด บุญจันทร์  ไกรนอก  
๗ นางสาวพัชรีวรรณ  ลิศรี ผู้อ านวยการกองคลัง สาวพัชรีวรรณ  ลิศรี  
๘ นางสุธาดา  บุตรใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุธาดา  บุตรใหญ่  

๙ นายภัทรวิทย์  จัดนอก ผู้ช่วยนายช่างโยธา ภัทรวิทย์  จัดนอก  

๑๐ นายประเวท  ศรีทอง ปลัด อบต.ดอนชมพู ประเวท  ศรีทอง ประชาชน 



-๒- 
เปิดประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายจันทร์  ชื่นใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว ได้จุดธูปเทียนและน าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 

(นางสมจิตต์  ค าชาลี)  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภาฯ หนองมะนาว  ดิฉันนางสมจิตต์  ค าชาลี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองมะนาว  ขอเรียนชี้แจงให้ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาได้รับ
ทราบ ในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม  จ านวน ๑๖ คน  ส าหรับ
เอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ท่านประกอบด้วยรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เรื่อง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่  ๒  
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ครั้ง
ที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม/ญัติเร่งด่วน (ไม่มี) ระเบียบวาระที่  ๔  
เรื่อง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) ระเบียบวาระที่ 
๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือทราบ  เพ่ือเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ขอเชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังกล่าวต่อไปคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ประธาน สภา อบต.  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เรื่อง ก าหนด 

สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕  

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ส าหรับระเบียบวาระท่ี ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาคือการ 
ประธานสภา อบต.  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองมะนาว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ส าหรับรายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้สมาชิกก่อนวันประชุมพร้อมร่างข้อบัญญัติท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคงได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องแล้วสมาชิกท่าน
ใดมีความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ หรือข้อแก้ไขรายงานการประชุม เชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ผมจะขอ 
ประธานสภา อบต.  มติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมขอให้ยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม จ านวน ๑๕ เสียง 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาขอให้ 
ประธานสภา อบต.   ขอให้ยกมือครับ 



-๓- 
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
    เห็นชอบ  จ านวน  ๑๕  เสียง  ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง 
    งดออกเสียงไม่มี  จ านวน ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม/ญัติเร่งด่วน (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาแต่งตั้งข้ึนพิจารณา(ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา/เพื่อเห็นชอบ 
 

(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ระเบยีบวาระท่ี ๕ ข้อ ๕.๑ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบก่อนเข้าสู่วาระ

ผมขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู  ซึ่งจะย้ายมาด ารงต าแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ 
ส าหรับวันนี้ขอเชิญปลัดประเวท  ศรีทอง ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ ๒๔ วรรคสอง ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ก าหนดวันนัดประชุม 
เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้
ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย 
วรรคสาม หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด  ซึ่งกระผมในฐานะ
ประธานสภาและสมาชิกสภาต าบลหนองมะนาว จักขอความอนุเคราะห์ ความรู้
ด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ จากท่านประเวท  ศรีทอง  
พอเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เชิญครับ 

 

(นายประเวท  ศรีทอง)  กระผมนายประเวท  ศรีทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู  จะย้ายมา 
ปลัด อบต.หนองมะนาว  ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม  

๒๕๖๕ นี้ ส าหรับวันนี้ผมเข้าร่วมประชุมในฐานะประชาชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๒๔ ส าหรับการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ทราบมาจาก
ประธานสภาฯ ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เป็นสมาชิก
ใหม่จ านวนหลายท่าน จึงขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  วาระต่างๆ ดังนี้  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๔   

 



-๔- 
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
นั้น ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว   
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักกการแล้ว ถ้าจะส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
วรรสอง ภายในระยะยเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมหรือที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
วรรคสอง ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานและชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่กรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้มีมติเป็นอย่างอ่ืนเท่านั้น 
วรรคหก  ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
วรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่
ส าหรับกระบวนการพิจารณาตามระเบียบฯ ผมได้แนะน าไปพอประมาณ สมาชิก
หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ ก็ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กันต่อไป 
 

 



-๕- 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ตามท่ีท่านปลัดได้อธิบาย ส าหรับสมาชิกใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจได้ทั้งหมด ต้องใช้ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ต้องใช้เวลาเรียนรู้เพ่ิมเติมอีกมากพอสมควร  ส าหรับวันนี้อยากให้สมาชิกได้เข้าสู่

กระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายร่วมกัน  ในส่วนของ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจน คงต้องใช้เวลาในการ
เรียนรู้ต่อไป 

 

(นายชรัน  จันภิรมย์)  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กระผมนายชรัน  จันภิรมย์ สมาชิก 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สมาชิหสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๖ ตามที่ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนชมพู  ว่าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
เนื่องจากยังไม่ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งอย่างเป็นทางการ แต่ในการที่ท่านเข้ามาให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นไปตาม
กระบวนการอยากให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณารับหลักการเพ่ือให้สมาชิกได้
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ไม่อยากให้สมาชิกยกมือ  โดยขาดการพิจารณา
ไตร่ตรองให้รอบคอบเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งหมดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว อยากให้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบด้วยกันทุกฝ่าย 

 

(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ตามท่ีท่านปลัดได้ให้แนวทางในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าปี ๒๕๖๖ ไปแล้วต่อไปขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว

ได้กล่าวแถลงการงบประมาณประจ าปีประกอบการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ เชิญครับ 

 

(นายจ านงค์  เบี้ยกลาง)  ต่อไปผมขอกล่าวค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นายก อบต.หนองมะนาว  งบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลหนองมะนาว 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จะได้
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 42,652,080.48 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน ๑๕,๔๕๕,๗๗๘.56 บาท 

 



-๖- 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,272,699.68 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๖ โครงการ รวม 
๓๘,๔๑๐ บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 รายรับจริง  จ านวน 51,125,047.01 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร    จ านวน 16,554.86 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 52,642.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 158,315.55 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน 1,020.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จ านวน 2,470.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 22,638,673.23 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 28,255,371.37 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 220,480.00 บาท 
2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 40,078,644.51 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง  จ านวน  16,114,709.63 บาท 
งบบุคลากร จ านวน  10,834,747.00 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน  4,701,587.88 บาท 
งบลงทุน  จ านวน  6,076,600.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน  2,351,000.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน  0.00   บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
220,480.00 บาท 
2.5  มี การจ่ าย เ งิ นสะสม เ พ่ือด า เนิ นการตามอ านาจหน้ าที่  จ านวน 
6,546,000.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1,566,500.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 

(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้แถลงการงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. ประจ าปีประกอบการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

ไปแล้วต่อไปขอให้สมาชิกได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๖ เชิญครับ 

 

 
 



-๗- 
(นายชรัน  จันภิรมย์)  ตามท่ีกระผมได้ตรวจสอบรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในส่วนของครุภัณฑ์ อยากให้ตัดโครงการจัดซื้อ

รถยนต์ส่วนกลางออกเนื่องจาก การจัดซื้อรถใหม่ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณและ
บุคลากรจ าเป็นต้องมีพนักงานขับรถประจ า และในส่วนของน้ ามันเชื้อเพลิงก็จะมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น และส่วนของการประมาณการตาม ปร.๔ และปร.๕ ของแต่ละ
หมู่บ้านขอให้สมาชิกตรวจสอบไปทีละหมู่บ้าน ไปพร้อมๆ กัน จะยังมีงานถางป่า
ขุดตอ ซึ่งตามที่ผมได้สอบถามหากไม่มีป่าก็ไม่จ าเป็นต้องประมาณการให้
สิ้นเปลืองงบประมาณในส่วนนี้ โครงการของหมู่ที่ ๓ จากการถางป่าขุดตอขนาด
กลาง งบประมาณ ๒๕,๗๙๖.๘๓ บาท ให้เป็นการถางป่าขุดตอขนาดเบา 
เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างไม่มีป่า โครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 
๔ งานเสริมพ้ืนทางหินคลุก พร้อมบดทับแน่น หนา ๐.๑๐ เมตรส่วนโครงการ
ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๒ งานเสริมพ้ืนทางหินคลุก 
พร้อมบดทับแน่น หนา ๐.๐๕ เมตร แต่หมู่ที่ ๑๓ งานเสริมพ้ืนทางหินคลุก พร้อม
บดทับแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร ผมมีข้อสังเกตในส่วนความหนาของงานเสริมพ้ืน
ทางหินคลุกประมาณการไม่เท่ากันทั้งที่ถนนสภาพคล้ายกัน ขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้ช่วยกันตรวจสอบให้ละเอียด โครงการ
ของหมู่ที่ ๕ ไม่มีถางป่าขุดตอ ขอให้ช่วยกันตรวจสอบทุกโครงการร่วมกัน พ้ืนที่
โครงการหมู่ที่ ๖ ไม่มีป่าไม่มีตอ แต่ในประมาณการ มีถางป่าขุดตอขนาดเบาใช้
งบประมาณ ๕๑๑ บาท ผมเห็นว่าไม่จ าเป็นที่จะต้องประมาณการในส่วนนี้ 
โครงการของหมู่ที่ ๑๕ ก็เช่นกันมีการประมาณการถางป่าขุดตอขนาดกลาง
งบประมาณ ๑๑,๔๖๕.๒๘ บาทซึ่งพ้ืนทางไม่มีป่า อยากให้ตัดออกในส่วนนี้จะได้
หรือไม่และอยากให้ช่างลงพ้ืนที่ส ารวจกันจริงๆ ไม่อยากให้ประมาณการใน
ส านักงาน การลงส ารวจพ้ืนที่จริง เราจะประมาณการได้ตรงตามความเป็นจริง 
และช่วยประหยัดงบประมาณ อยากฝากให้ท่นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว ได้น าเรียนผู้บริหารในส่วนนี้ด้วยขอบคุณครับ 

 

(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง  สมาชิกสภาองค์การ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๓ มีความยินดีที่มีปลัดย้ายมาปฏิบัติ

หน้าที่ ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว การ่วมกันพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ร่วมอภิปรายเป็นเรื่องท่ีดี สมาชิกทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในการพิจารณา แสดงความคิดเห็นตามที่ท่านชรัน  จันภิรมย์ อภิปรายมาผม
เห็นด้วย  ในการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง นายช่างผู้รับผิดชอบต้องลงพ้ืนที่
ส ารวจพ้ืนที่จริง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ไม่มีนายช่างประจ า 
ในการด าเนินงานจะยืมตัวนายช่างโยธาจาก อบต.อ่ืนท าให้การปฏิบัติงานไม่
เต็มที่  อยากให้ส ารวจพ้ืนที่จริงเพ่ือการประมาณการเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
และการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มี
ความเหมาะสมครบถ้วนทุกหมู่บ้าน 

 



-๘- 
(นายชรัน  จันภิรมย์)  กรณีท่ีกระผมอภิปรายไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง  แต่ต้องการให้การท างาน 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ของนายช่างผู้รับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงของพ้ืนที่  ในการ

อภิปรายเพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพ้ืนที่ 
หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าโครงการหมู่ที่ ๕ และโครงการ หมู่ที่ ๑๒ เป็น
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร เหมือนกันทั้ง
สองโครงการแต่นายช่างประมาณการราคา ของหมู่ที่ ๕ ปร.๕ เฉลี่ยราคาค่า
ก่อสร้างกิโลเมตรละ ๕,๔๕๑,๒๒๐ บาท และหมู่ที่ ๑๒ ปร.๕ เฉลี่ยราคากิโลเมตร
ละ ๓,๔๔๖,๑๕๔ บาทมันมีความแตกต่างกันมาก ผมมีข้อสงสัยถูกต้องหรือไม่ 

 

(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ตามท่ีทา่นชรัน  จันภิรมย์ ได้อภิปราย กระผมเองก็เห็นชอบตามนั้น การจัดท า 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ส าหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ความกว้าง ๐.๓๐ เมตร เป็นการวัดทั้งหมด ตามท่ี
ผมได้วัดดู ถ้าความกว้างจากขอบคอนกรีตถึงขอบอีกฝั่ง ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร 
ฝากให้ผู้บริหารตรวจสอบด้วยว่าการประมาณการความกว้างของรางระบายน้ า
แคบไปหรือไม่ โดยส่วนตัวผมอยากให้ก่อสร้างรางระบายน้ าความกว้าง ประมาณ 
๐.๕๐ เมตร จะสามารถท าได้หรือไม่ 

 

(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว อยากให้มีเครื่องเสียงที่ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ มีคุณภาพ ไม่อยากให้เกิดการสะดุด ระหว่างการอภิปราย เคยมีการโอน

งบประมาณจัดซื้อไปแล้ว ไม่ทราบว่าได้จัดซื้อหรือยัง 
 

(นายไพศาล  เทพมง)  เครื่องเสียงจัดซื้อไปแล้วด้วยงบประมาณจ านวนไม่มาก อาจจะได้ของที่มีคุณภาพ 
รองนายก อบต.หนองมะนาว ตามงบประมาณ หากจะซื้อย่างดี ต้องใช้งบประมาณมากกว่านี้ในปีถัดไป  ส่วน

เรื่องถางป่าขุดตอ  มีการซักถามมาโดยตลอด ตั้งแต่สมชิกสภาสมัยที่ผ่านมา และ
ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นภาษาช่างในการประมาณการราคา   

ที่ประชุม ประธานสภา มอบหมายให้นายประเวท  ศรีทอง ให้ค าแนะน า 
 

(นายประเวท  ศรีทอง)  ขออนุญาต ประธานสภา ส าหรับการถางป่าขุดตอ น่าจะเป็นการเตรียมหน้าดิน 
ปลัด อบต.หนองมะนาว ก่อนลงมือก่อสร้างถนน  บางแห่งใช้ว่าการกุยหน้าดิน เตรียมหน้าดินตามสภาพ

พ้ืนที่เดิมของถนนดังกล่าว ว่าถนนเดิมเป็นถนนชนิดใดเช่น ถนนหินคลุก ถนน
ลูกรัง หรือถนนลาดยาง เห็นควรเชิญนายช่างโยธาผู้รับผิดชอบร่วมชี้แจงเพิ่มเติม 

 

(นายชรัน  จันภิรมย์)  ถึงอย่างไรการถางป่าขุดตอ ตามท่ีท่านปลัดได้อธิบายก็ไม่จ าเป็นส าหรับบางพ้ืนที่ 
ส.อบต.หมุ่ที่ ๖ ผมอยากให้ตัดลดงบประมาณการก่อสร้างจากรายการนี้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน

ส่วนที่จ าเป็นมากกว่า 
 

(นายจ านงค์  เบี้ยกลาง)  ส าหรับกระผมขอชี้แจงในส่วนของรถยนต์ส่วนกลาง ปัจจุบันมีรถกระบะคันสีขาว  
นายก อบต.หนองมะนาว ทะเบียน ๑๔๐๘ คันเดียวที่สามารถใช้การได้ดี  เนื่องจากสภาพรถฟอร์ดคันเดิม

อายุการใช้งานโดยประมาณไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปี มีการซ่อมแซมบ่อยมาก
งบประมาณในการซ่อมแซมแต่ละเดือนค่อนข้างมาก และรถเก่าเปลืองน้ ามัน 



-๙- 
อย่างมาก  ผมได้ปรึกษากับพนักงานแล้วได้รับทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นในการ
จัดซื้อ เมื่อรถไม่เพียงพอในการใช้งาน  ต้องใช้รถส่วนตัวในการติดต่อธนาคาร
และส่งเอกสาร หากได้รถยนต์ส่วนกลางอีกคันรถฟอร์ดน่าจะต้องจ าหน่าย  
เพราะไม่สามารถซ่อมแซมต่อไปได้ 

 

(นางสาวพัชรีวรรณ  ลิศรี) ขอชี้แจงเพ่ิมเติมส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง  มีความจ าเป็นอย่างมากเนื่องจาก 
ผู้อ านวยการกองคลัง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถคันเดิมค่อนข้างสูงและซ่อมแซมบ่อยมาก เพราะที่

ผ่านมาการช่วยเหลือประชาชนในสถานการโควิดต้องรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
ทุกวัน วันละหลายเที่ยว และที่ส าคัญเปลืองน้ ามันเพราะสภาพทรุดโทรมมากแล้ว  
ส าหรับการจัดซื้อจะด าเนินการต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ หากงบประมาณ
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอก็จะไม่ด า เนินการจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง 

 

(นายชรัน  จันภิรมย์)  ปัจจุบันโรคโควิด ๑๙ ไม่ใช่โรคติดต่ออันตรายที่ต้องควบคุม จะมีการประกาศให้ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นโรคประจ าถิ่นไปแล้ว  และองคืการบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้หยุด

ให้บริการรับส่งผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปแล้ว ถึง
อย่างไรการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ผมยังไม่สนับสนุน 

 

(นายค าไพ  กองเกิด)  กระผมนายค าไพ  กองเกิด  เห็นด้วยส าหรับการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  เพราะ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ รถยนต์มีความจ าเป็นในการใช้งานเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ มาก

พอสมควร  แต่อยากให้ลดราคาลงเป็นการจัดซื้อแบบรถกระบะตอนเดียวจะได้
หรือไม่ครับ 

 

(นายสนิท  ยิ่งนอก)  กระผมนายสนิท ยิ่งนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ที่ ๑ ขอสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เนื่องจากการปฏิบัติราชการ 

การติดต่อราชการจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนกลาง และงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาวก็มีมากพอสมควร ส าหรับประมาณการราคาโครงการ
ก่อสร้างของหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๕ ในการประมาณการราคาค่าก่อสร้างไม่
เหมือนกัน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างอาจจะไม่เหมือนกัน หรือไม่ 

 

(นายบุญจันทร์  ไกรนอก)  กระผมนายบุญจันทร์  ไกรนอก หัวหน้าส านักปลัด ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมใน 
หัวหน้าส านักปลัด ส่วนของการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ส าหรับหน่วยงานราชการ เราจะก าหนด

คุณลักษณะของครุภัณฑ์ตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลางเป็นหลัก 
ไม่สามารถจัดซื้อนอกเหนือจากมาตรฐานกรมบัญชีกลางก าหนด 

 

(นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง) กระผมขอเพ่ิมเติมในการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ในส่วนของการประมาณ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ การราคา มีการถางป่าขุดตอ ฝากประธานสภาไปถึงผู้บริหารท้องถิ่น หรือนาย

ช่างโยธาผู้รับผิดชอบ ได้มีการตรวจสอบพ้ืนที่จริงและจ าเป็นต้องประมาณการใน
ส่วนของการถางป่าหรือไม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

 

 



-๑๐- 
(นางวงเดือน  ศรีพลกรัง)  ดิฉันนางวงเดือน  ศรีพลกรัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๕ ขอสนับสนุนการจัดซื้อรถยนต์ส่วนเนื่องจาก เห็นถึงความจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก  
การฉีดพ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ ายุงลาย การติดต่อราชการอ่ืนๆ การใช้รถยนต์
ส่วนกลางล้วนเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ไม่มีพนักงานท่านใดใช้รถยนต์
ส่วนกลางในประโยชน์ส่วนตนแน่นอนคะ 

 (นายสวัสดิ์  สิลาธุลี)  กระผมนายสวัสดิ์  สิลาธุลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
ส.อบต.หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๗ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง หากมีรถที่ใช้งานได้

เพียงคันเดียว จะให้พนักงานใช้รถส่วนตัวในการติดต่อราชการ ถ้าครั้งสองครั้งยัง
พอได้ ส่วนราคาตามงบประมาณก็เหมาะสมแล้ว กว่าจะได้ซื้อราคาอาจจะลดลง 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภา 
ประธานสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   มีผูย้กมือ จ านวน ๑๕ เสียง 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา อบต.  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ยกมือ 
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง 
 (นายจันทร์  ชื่นใจ)  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  

ต่อไปเป็นการเลือกสภาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คนเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการปรญัตติ โดยที่ประชุมจะต้องลงมติก าหนด
จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติขอให้สมาชิกเสนอจ านวน คณะกรรมการแปร
ญัตติ จะเลือกจ านวน กี่คน สามคน ห้าคน หรือ เจ็ดคน เชิญครับ 

 (นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ผมนายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ที่ ๑๔ ขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน 
 ผู้รับรองคนท่ี ๑ นางสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
 ผู้รับรองคนที่ ๒ นางวิภา  เสนาคลัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 
 (นายค าไพ  กองเกิด)  ผมนายค าไพ  กองเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ที่ ๒ ขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน 
 ผู้รับรองคนที่ ๑ นายฉัตรณรงค ์ ชินนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖ 
 ผู้รับรองคนท่ี ๒ นางส าเภา  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ 
ที่ประชุม   ไม่มีเสนอจ านวนอ่ืนเพิ่มเติม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  เมื่อไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เลือก 
ประธานสภา อบต. คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คนขอให้ยกมือครับ 
 



-๑๑- 
ที่ประชุม   มีผู้ยกมือจ านวน ๑๑ คน 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ต่อไปสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๕ คน  
ประธานสภา อบต.  ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม   มีผู้ยกมือจ านวน ๒ คน 
ที่ประชุม   งดออกเสียงจ านวน ๒ คน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ คน  
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอผุ้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต.  แปรญัตติ คนที่ ๑ เชิญครับ 
(นางสมจิตต์  ค าชาลี)  ดิฉันนางสมจิตต์  ค าชาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒   หมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอนายชรัน  จันภิรมย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    หนองมะนาว หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ คะ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองจ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑. นายฉัตรณรงค์  ชินนอก สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ ๑๖ 
๒. นางจันจิรา  พรมกระโทก สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ ๓ 

 (นายชรัน  จันภิรมย์)  กระผมนายชรัน  จันภิรมย์  ไม่สะดวก เนื่องจากติดธุระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติได้ครับ 
 (นายริม  นิยมชื่น)  กระผมนายริม   นิยมชื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอนายอุทัย  เงื่อนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  
ที่ประชุม   มีผู้รับรองจ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑. นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ ๑๓ 
๒. นายผ่อน  เบี้ยกลาง สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ ๔ 

 (นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ผมนายอุทัย  เงื่อนกลาง ไม่สะดวกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ได้ครับ 
(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ผมนายอุทัย  เงื่อนกลาง ขอเสนอนายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกกสภา 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๑  
ที่ประชุม   มีผู้รับรองจ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑. นายสนิท  ยิ่งนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ ๑ 
๒. นายริม  นิยมชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ ๑๐ 

ที่ประชุม   ไม่มีการเสนอคณะกรรมการคนที่ ๑ เพิ่มเติม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ไม่มีการเสนอคณะกรรมการแปรญญัติคนที่ ๑ เพ่ิมเติมขอเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต.  เสนอผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ เชิญครับ 
(นายไศล  อินทร์ปลัด)  ผมนายไศล  อินทร์ปลัด ขอเสนอนายผ่อน  เบี้ยกลาง สมาชิกกสภาองค์การ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ 
ที่ประชุม   มีผู้รับรองจ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑. นายค าไพ  กองเกิด สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๒ 
๒. นายสวัสดิ์  สิลาธุลี  สมาชิกสภา อบต.หนองมะนาว ทีห่มู่ ๗ 



-๑๒- 
ที่ประชุม   ไม่มีการเสนอคณะกรรมการคนที่ ๒ เพิ่มเติม 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ไม่มีการเสนอคณะกรรมการแปรญญัติคนที่ ๒ เพ่ิมเติมขอเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต.  เสนอผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ เชิญครับ 
 

(นายฉัตรณรงค์  ชินนอก)  ผมนายฉัตรณรงค ์ ชินนอก ขอเสนอนางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิกกสภา 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว หมู่ที่ ๑๕ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

คนที่ ๓ ครับ 
 

ที่ประชุม   มีผู้รับรองจ านวน ๒ คน ดังนี้ 
๑. นางส าเภา  กองเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

หมู่ที่ ๕ 
๒. นายอุทัย  เงื่อนกลาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  

ทีห่มู่ ๑๔ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  เมื่อสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้งสามท่าน มีรายนามต่อไปนี้ 
ประธานสภา อบต.  ๑. นายสมบัติ  ใหม่โพธิ์กลาง สมาชิกกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๓  
    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
    ๒. นายผ่อน  เบี้ยกลาง สมาชิกกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๔   
    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
    ๓. นางวงเดือน  ศรีพลกรัง สมาชิกกสภา อบต.หนองมะนาว หมู่ที่ ๑๕  
    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  

ส าหรับก าหนดระยะเวลาการรับค าแปรญญัติ ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  
มติที่ประชุม ก าหนดให้รับค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ 

น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
 

(นางสมจิตต์  ค าชาลี)  หลังจากประชุมในวาระที่ ๖ วาระอ่ืนๆ เสร็จสิ้นและประธานสภาฯ ปิดการ 
เลขานุการสภา อบต. ประชุมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสามท่าน ประชุมเพ่ือเลือกประธาน

และเลขานุการของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่อง อ่ืนๆ 
(นายจันทร์  ชื่นใจ)  ต่อไปเป็นระเบียบวาระ เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอซักถามหรือ 
ประธานสภา อบต.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารหรืองานอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
 

(นายชรัน  จันภิรมย์)  ขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซล ที่บรรจุในข้อบัญญัติ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ กระบวนการอยู่ระหว่างการด าเนินการ

ขั้นตอนใด ซึ่งก่อนมีการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้แจ้งจุดเสี่ยงมาที่จ าเป็นต้องติดตั้งในพื้นที่ต าบล
หนองมะนาว จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๐ จุด 

 

(น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี)  ส าหรับไฟฟ้าอส่องสว่างโซลาเซล ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว และผู้รับเหมา 
ผู้อ านวยการกองคลัง ลงนามสัญญาและก่อนจะลงพ้ืนที่ติดตั้งจะแจ้งให้แต่ละหมู่บ้านทราบเป็นระยะ

ต่อไปคะ 



 

-๑๓- 
(นายค าไพ  กองเกิด)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต  บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๒ สาย 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ต่อจาก คสล.เดิมถึงสระน้ าสาธารณะหนองคอกม้า  มีประชาชนฝากสอบถามมา

ว่าผู้รับจ้างจะลงงานเมื่อไหร่ครับ 
 

(นายไพศาล  เทพมง)  ระยะเวลาในสัญญายังเหลืออยู่ถึงอย่างไรก็ยังอยู่ในระหว่างสัญญา ผู้รับจ้างยังมี 
รองนายก อบต. เวลาในการด าเนินการครับ 
 

(นายชรัน  จันภิรมย์)  ฝากถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ส าหรับการก าหนด 
ส.อบต.หมู่ที่ ๖ จุด อยากให้สมาชิกสภาเป็นผู้ก าหนดสถานที่ติดตั้ง  เพราะก่อนด าเนินการจัดซื้อ 

สมาชิกสภาเป็นผู้ก าหนดจุดขอรับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ 
 

(น.ส.พัชรีวรรณ  ลิศรี)  ในสัญญาระบุไว้แล้วหมู่บ้านละกี่จุด  รวมทั้งหมดพ้ืนที่ต าบลหนองมะนาว มีก่ีจุด 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการตามสัญญาคะ 
 

(นายไพศาล  เทพมง)  หากผู้รับจ้างเข้าด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซล  ขอให้ประสานมาก่อน 
รองนายก อบต. ผู้บริหารจะได้ติดตามการติดตั้งอย่างใกล้ชิดเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 

(นายไศล  อินทร์ปลัด)  ในการก าหนดจุดติดตั้งขอให้สมาชิกสภา อบต. แต่ละหมู่บ้านได้ก าหนดและ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑   ตรวจสอบความถูกต้องของจุดติดตั้ง 
 

(นายอุทัย  เงื่อนกลาง)  ส าหรับการติดตั้งโซลาเซล หมู่ที่ ๑๔ ผมเป็นคนส ารวจจุดเสี่ยงที่จ าเป็นต้องติดตั้ง 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ก่อนลงงานขอให้ผู้รับเหมาประสานแจ้งด้วยจะได้ชี้จุดได้ถูกต้อง เนื่องจากมีบ้าน

ที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านไฟฟ้าถนนยังไม่มี ผมเห็นว่าจ าเป็นต้องติดตั้งไฟส่อง
สว่างโซลาเซลให้  

 

(นายจันทร์  ชื่นใจ)  หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะเพ่ิมเติม  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนต าบลหนองมะนาวที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ส าหรับวันนี้

ขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 
    ลงชื่อ                                 ผู้บันทึกการประชุม 
              (นางสมจิตต์   ค าชาลี) 
     เลขานุการสภา อบต.หนองมะนาว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
 

 
ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายชรัน   จันภิรมย์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 



-๑๔- 
 
 
 

ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางวิภา  เสนาคลัง) 
    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอุทัย  เงื่อนกลาง) 
       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว
ได้รับรองแล้ว  ในสมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ 
 
 

ลงชื่อ            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     (นายจันทร์  ชื่นใจ) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


